



ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอวารินชำราบ
เรื่อง ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต
ตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มีขายยา
ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอวารินชำราบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ข้าพเจ้า นายสัมพันธ์ กุลพร สาธารณสุขอำเภอวารินชำราบ ในฐานะผู้บริหารสูงสุดของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอวารินชำราบ ขอประกาศและแสดงเจตนารมณ์ว่า จะทำหน้าที่นำบุคลากรสำนักงานสาธารณสุขอำเภอวารินชำราบ ดำเนินการตามประกาศแนวปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มีขายยาด้วยความโปร่งใส และยึดมั่นตามแนวทางปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มีขายยา พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยเคร่งครัด ห้ามมิให้หน่วยงานที่ทำการจัดซื้อทำการหารายได้ในลักษณะผลประโยชน์ต่างตอบแทนทุกประเภทจากบริษัทฯ ให้คำนึงถึงปัจจัยด้านต้นทุนมาตรฐานระยะเวลาในการส่งมอบ การให้บริการ และราคาประกอบการตัดสินใจ ให้กำหนดคุณสมบัติของบริษัทผู้ค้าในร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ ให้บริษัทผู้ค้าต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์มาตรา ๑๗๖ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๖๑ จะไม่รับประโยชน์จากบริษัทฯหรือเวชภัณฑ์ที่มีขายยาในลักษณะเงินไม่ว่ากรณีใดๆ ของขวัญของที่ระลึก ทริพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด อันอาจคำนวณเป็นเงินได้ที่ผู้มีมอบให้เจ้าหน้าที่ของรัฐรวมถึงคู่สมรสหรือญาติของเจ้าหน้าที่ของรัฐ เว้นแต่สิ่งที่อาจได้รับตามกฎหมายหรือกฎหรือเป็นสิ่งที่ได้รับตามจำนวนที่สมควรตามปกติประเพณีนิยมในการปฏิบัติหน้าที่ หรือเป็นการรับการให้ในลักษณะให้แก่บุคคลทั่วไป หรือตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ประกาศกำหนดดำเนินการตามนโยบายและจัดระบบที่มีธรรมาภิบาล และป้องกันมิให้มีผลประโยชน์ทับซ้อนในการคัดเลือกยาและเวชภัณฑ์ที่มีขายยา เพื่อให้ได้ยาและเวชภัณฑ์ที่มีขายยาที่มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดและเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. ๒๕๖๐กฎกระทรวง ระเบียบ และที่ออกต. เมคความในพระราชบัญญัติฯ นี้ โดยสามารถนำเกณฑ์จริยธรรมของผู้จำหน่ายพิจารณาประกอบการสนับสนุนบริษัทฯจากการซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มีขายยา ต้องไม่เป็นการหารายได้ในลักษณะผลประโยชน์ต่างตอบแทนทุกประเภทและขอถวายสัตยาจว่า จะนำเกณฑ์จริยธรรมนี้มาใช้ในการเสริมสร้างธรรมาภิบาลระบบยาปลูกจิตสำนึกบุคลากรที่เกี่ยวข้องตามเกณฑ์จริยธรรมนี้ ให้มีความเข้าใจในเรื่องการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนร่วม และขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลให้เป็นรูปธรรมสืบไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายสัมพันธ์ กุลพร)

สาธารณสุขอำเภอวารินชำราบ



ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอวารินชำราบ

เรื่อง มาตรการและแนวทางป้องกันการรับสินบน เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ตามที่รัฐบาลกำหนดให้การป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นนโยบายสำคัญ และถือเป็นวาระแห่งชาติที่ทุกส่วนราชการจะต้องนำไปปฏิบัติให้บังเกิดผลที่เป็นรูปธรรม

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวารินชำราบ ในฐานะหน่วยงานของรัฐที่ต้องยึดมั่นนโยบายไปสู่ การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม จึงได้กำหนดมาตรการและแนวทางป้องกันการรับสินบน เพื่อป้องกันการทุจริตและ ประพฤติมิชอบ เป็นนโยบายสำคัญ ทั้งนี้เพื่อให้การปฏิบัติงานของบุคลากร ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ วารินชำราบ เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล เกิดความโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ ปลอดจากการทุจริต โดยมี มาตรการและแนวทางการป้องกันการรับสินบน เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ดังนี้

๑. บุคลากรสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอวารินชำราบ และ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลต้องถือ ปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางนี้อย่างเคร่งครัด โดยไม่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการรับหรือให้สินบน ไม่ว่า ทางตรงหรือทางอ้อม

๒. บุคลากรสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอวารินชำราบ และ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จะต้อง ไม่เรียกร้อง จัดหาหรือรับสินบนเพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือประโยชน์ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอวารินชำราบ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หรือประโยชน์ผู้ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวข้องกับตน ไม่ว่าจะเป็นคนในครอบครัว เพื่อน หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในลักษณะอื่นใด

๓. บุคลากรสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอวารินชำราบ และ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จะต้องไม่เสนอว่าจะให้ สัญญาว่าจะให้หรือรับสินบนจากเจ้าหน้าที่ภาคเอกชน หรือบุคคลอื่นใดโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อจูงใจให้การกระทำกรวดเว้น กระทำการ หรือประวิงเวลากระทำการอันมิชอบด้วยหน้าที่และกฎหมาย

๔. เมื่อพบเห็นผู้ใดกระทำการที่เข้าข่ายรับหรือให้สินบน จะต่อ รายงานผู้บังคับบัญชาหรือรายงานตาม ช่องทางการร้องเรียน ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอวารินชำราบ

๕. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวารินชำราบ คำนึงถึงความเป็นธรรมและปกป้องเจ้าหน้าที่ที่ปฏิเสธการรับ หรือให้สินบน

๖. การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง หรือดำเนินการที่เกี่ยวข้อง ห้ามมิให้มีการรับสินบนหรือให้สินบนโดยต้อง ดำเนินการอย่างโปร่งใส ซื่อสัตย์สุจริต ตรวจสอบได้และอยู่ภายใต้กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

๗. การดำเนินการใดๆตามมาตรการและแนวทางนี้ ให้ใช้ปฏิบัติตามที่กำหนดไว้ในประกาศและแนวทาง ปฏิบัติที่ท้ายประกาศ ตลอดจนแนวทางปฏิบัติที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวารินชำราบ กำหนดขึ้นในภายหลัง เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการและแนวทางการป้องกันการรับสินบน เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายสัมพันธ์ กุลพร)

สาธารณสุขอำเภอวารินชำราบ